



# ข่าวกระทรวงการคลัง

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โทร. 0-2273-9763 โทรสาร 0-2273-9408

ฉบับที่ 46/2545

วันที่ 31 กรกฎาคม 2545

## มติคณะกรรมการกำกับนโยบายด้านรัฐวิสาหกิจ

คณะกรรมการกำกับนโยบายด้านรัฐวิสาหกิจ (กนร.) ในคราวประชุม ครั้งที่ 3/2545 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2545 ได้มีมติในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

1. เห็นชอบตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอให้ปรับแผนการจำหน่ายหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) (บกท.) โดยให้ยกเลิกการจำหน่ายหุ้นให้พันธมิตรธุรกิจ (Strategic Partners) แต่ให้จำหน่ายหุ้นให้ประชาชนและนักลงทุนสถาบันทั้งหมดแทน และเห็นชอบให้มีการจำหน่ายหุ้นให้พนักงาน ตามโครงการจัดสรรหลักทรัพย์ให้พนักงาน (ESOP) นอกจากนี้ ได้ปรับวัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนจากเดิมที่จะนำไปชำระหนี้ เป็นนำไปใช้ในการลงทุนของ บกท. เช่น การปรับปรุงผลิตภัณฑ์ในเครื่องบิน และวัตถุประสงค์อื่น ๆ ในอนาคต ทั้งนี้ กำหนดให้จำหน่ายหุ้นเพิ่มทุนของ บกท. จำนวน 300 ล้านหุ้น และหุ้นเดิมของกระทรวงการคลัง จำนวนประมาณ 100 ล้านหุ้น การปรับแผนดังกล่าวก็เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขันกับสายการบินอื่น ๆ และเนื่องจาก บกท. มีกลุ่มพันธมิตรการบิน Star Alliance ที่ถือเป็นกลุ่มพันธมิตรที่ใหญ่และแข็งแกร่งที่สุดในโลก จึงไม่มีความจำเป็นต้องสรรหาพันธมิตรธุรกิจ และได้อนุมัติให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการระดมทุนของ บกท. เพื่อเตรียมการและกำกับดูแลการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนการจำหน่ายหุ้นให้แล้วเสร็จ

2. สำหรับการเตรียมความพร้อมของรัฐวิสาหกิจเพื่อจดทะเบียนและกระจายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนั้น กนร. ได้รับแผนการเตรียมความพร้อมในการนำรัฐวิสาหกิจเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จากกระทรวงเข้าสังกัดใหม่ ซึ่งในบางแห่งมีการยืนยันยังกำหนดเดิม บางแห่งได้มีการขยายเวลาออกไป ที่ประชุมได้พิจารณาปัจจัยและองค์ประกอบต่าง ๆ ได้แก่ โครงสร้างอุตสาหกรรม องค์การกำกับดูแลอิสระรายสาขา ความพร้อมขององค์กร โครงสร้างองค์กร แผนธุรกิจ แผนลงทุน การมีธรรมาภิบาลแล้ว เห็นชอบให้มีการปรับแผน โดยรัฐวิสาหกิจที่มีแผนจะกระจายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในปีนี้ ถึงต้นปีหน้า ได้แก่ ธนาคารไทยพาณิชย์ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) องค์กรโทรศัพท์แห่งประเทศไทย การทำอากาศยานแห่งประเทศไทย และธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ส่วนการทำเรือแห่งประเทศไทย การสื่อสารแห่งประเทศไทย และการประปานครหลวง มีแผนจะกระจายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในปี 2546 และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้านครหลวง การประปาส่วนภูมิภาค และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีแผนจะกระจายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในปี 2546

ในปี 2547 ทั้งนี้ ต้องพิจารณาสภาพการณ์ของตลาดทุนเพื่อรองรับการกระจายหุ้นด้วย สำหรับสาขาพลังงาน และประปา ต้องมีการวางระบบการกำกับดูแลที่ชัดเจนก่อน

3. กนร. ได้พิจารณาข้อเสนอของกระทรวงคมนาคมที่เสนอให้ บริษัท ไทยเดินเรือทะเล จำกัด (บพด.) ดำเนินการจัดหาเรือจำนวน 1 ลำ ในวงเงิน 300 ล้านบาท เพื่อประกอบการขนส่งสินค้า ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้เคยมีมติเมื่อ 31 สิงหาคม 2542 ให้ บพด. หาเอกชนเข้าร่วมลงทุนใน สัดส่วนภาครัฐ ต่อภาคเอกชน 30:70 หากไม่มีผู้สนใจ ให้ดำเนินการยุบเลิก แต่ยังไม่เห็นเอกชนให้ความสนใจ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติไม่อนุมัติตามที่กระทรวงคมนาคมและ บพด. เสนอ ที่ขอให้ดำเนินโครงการจัดหาเรือจำนวน 1 ลำ เพื่อประกอบการขนส่งสินค้า แต่มีมติให้ บพด. เสนอแผนที่จะดำเนินงานบริษัทต่อไป โดยให้ลดสัดส่วนการถือหุ้นภาครัฐลง ให้เหลือร้อยละ 30 และรัฐจะไม่ให้สิทธิพิเศษใด ๆ แตกต่างจากบริษัทขนส่งทางทะเลอื่น ๆ ของเอกชน ทั้งนี้ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2545 หาก บพด. ดำเนินการไม่แล้วเสร็จในระยะเวลาที่กำหนดให้นำ บพด. เข้าสู่กระบวนการยุบเลิกต่อไป